

ปริญ เตชะมวลไววิทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เกี่ยวกับไอซีโอ การให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ตัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2561 นะครับ ใครอยากเป็นไอซีโอพอร์ตัลก็สามารถมายื่นขอความเห็นชอบกับ ก.ล.ต. ได้ ส่วนใครที่อยากออกไอซีโอก็เห็นภาพแล้วว่าควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ระดมทุนได้ตามกฎหมาย และฝั่งผู้ที่จะประกอบธุรกิจในตลาดรอง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซื้อขาย นายหน้าหรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ก็จะมาตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจและความพร้อมของระบบงานต่าง ๆ ตามความคาดหวังของ ก.ล.ต. เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่คำนึงถึงความเสี่ยงหรือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ต่าง ๆ การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เป็นต้น ให้ท่านเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขออนุญาตกันได้

ในช่วงนี้ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ตัลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งเรื่องโครงสร้างระบบบริหารจัดการ ความพร้อมที่จะทำหน้าที่คัดกรองผู้ออกไอซีโอ และประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ส่วนผู้สนใจออกไอซีโอ เมื่อผ่านการคัดกรองจากไอซีโอพอร์ตัลที่ ก.ล.ต. เห็นชอบแล้ว ก็สามารถเสนอโครงการเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาคำขออนุญาตต่อไปได้ครับ ทั้งนี้ ก.ล.ต. คาดว่าจะมีไอซีโอพอร์ตัลในอีกไม่นานนี้ และหากมีผู้สนใจออกไอซีโอที่มีความพร้อม เราก็หวังว่าจะมีไอซีโอที่ได้รับอนุญาตภายในปลายไตรมาสสามปีนี้

สำหรับผู้สนใจจะลงทุนในไอซีโอตามกฎหมายไทย ขอให้อดทนรออีกสักนิดครับ ในระหว่างนี้ก็ศึกษาเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การซื้อในตลาดแรก จนถึงการซื้อขายในตลาดรองผ่านตัวกลางที่ได้รับอนุญาตไปพลางก่อนครับ เพราะในวันที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ก็จะมีผู้ลงทุนที่มีความรู้และเข้าใจสินทรัพย์ประเภทนี้ค่อนข้างดีหรือเป็นระดับแฟนพันธุ์แท้กันเลย แต่อีกด้านก็อาจเป็น

ผู้ลงทุนที่เพิ่งได้ยินว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีโอกาสทำกำไรได้สูง แต่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดและไม่รู้ถึงความเสี่ยงมากนัก รวมถึงคนทั่วไปที่มองหาช่องทางลงทุนที่ได้กำไรเยอะ ซึ่งกลุ่มนี้อาจถูกหลอกให้ลงทุนโดยง่าย เพราะปัจจุบันมีคนแอบอ้างเอาเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเรียกว่าเหรียญหรือคอยน์ต่าง ๆ ไปชักชวนคน ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงการเอาไปบังหน้าเพื่อหลอกเอาเงิน

เรื่องการชักชวนแบบนี้ก็เป็นอะไรที่คลาสสิกมาก ๆ ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป เพราะจะอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง ชักชวนให้ลงทุนเป็นทอด ๆ คล้ายกับแชร์ลูกโซ่ บ้างอ้างว่า ตัดสินใจช้าจะตกขบวน รวยช้า รวยน้อยกว่าคนที่ลงทุนคนแรกๆ ทำให้หลายองค์กรของรัฐต้องร่วมกันออกโรงเตือนหลายครั้ง แต่ก็ยังมีผู้ตกเป็นเหยื่อของผู้มี

เจตนาไม่สุจริตต่อเนื่อง ที่พอจะยกตัวอย่างคือ มีเว็บไซต์เชิญชวนลงทุนในไอซีโอ อ้างว่ากำลังจะได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.ให้ซื้อขายได้ หรือหากเหรียญเข้าตลาดแล้วจะมีราคาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว หรือเป็นเหรียญที่นำไปลงทุนในธุรกิจชั้นนำ เช่น สนามบิน หรือมีระบบจำหน่ายสินค้าและบริการด้วยสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้เงิน ซึ่งตามที่เล่าไปตอนต้น อย่าไปหลงเชื่อ นะครับ เพราะขณะนี้ยังไม่มีใครได้รับความเห็นชอบให้ออกไอซีโอจาก ก.ล.ต. ส่วนคนที่เจตนาจะหลอกลวงผู้อื่นแบบนี้เข้าข่ายฉ้อโกงมีความผิดทางอาญา ก่อนจะทำก็คิดให้หนัก ๆ นะครับ

แล้วผู้ที่ตั้งตารอลงทุนในไอซีโอจะทราบได้อย่างไรว่าไอซีโอใดได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เรื่องนี้ ก.ล.ต. ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะครับ ไม่ว่าจะในจุดที่เริ่มมีไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือเริ่มมีไอซีโอที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้ว ติดตามกันได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th แบบเดียวกับในปัจจุบันเมื่อท่านต้องการเช็คว่าบริษัทใดกำลังจะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเลยครับ รวมทั้งเมื่อมีผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตแล้ว ทุกท่านก็สามารถมาดูรายชื่อและรายละเอียดของบริษัทเหล่านั้นบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. ได้เช่นกันครับ

ก่อนลงทุนอย่าลืมว่าไอซีโอหรือตราสารการเงินต่าง ๆ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาให้เข้าใจและประเมินว่าเรารับความเสี่ยงของตราสารนั้น ๆ ได้หรือไม่ ที่ต้องย้ำบ่อย ๆ เพราะมักมีความเข้าใจผิดว่า ผ่าน ก.ล.ต. แล้ว ก็คือ ก.ล.ต.รับรอง และความเสี่ยงเรื่องต่าง ๆ จะหายไป ซึ่งไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับ กลไกการกำกับดูแลไอซีโอและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเน้นการลดโอกาสที่ผู้ลงทุนจะถูกหลอกลวง โดยผู้ระดมทุนมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน ไม่ทำให้สำคัญผิด ส่วนผู้ให้บริการต่าง ๆ ก็ต้องมีคุณสมบัติ ระบบงาน และการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ไม่ได้แปลว่าท่านไม่มีโอกาสขาดทุนครับ

ผมอยากให้ผู้ลงทุนนึกเสมอว่า สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เหมาะสมกับทุกคน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ลงทุนทั่วไปลงทุนแล้วหวังเห็นเงินเข้าบัญชีวันละหลายแสนอย่างที่กล่าวอ้าง ซึ่งในความจริงย่อมเป็นไปได้ ธุรกิจที่จะระดมทุนด้วยกระบวนการไอซีโอมักเป็นธุรกิจเฉพาะที่เรียกว่า เทคโนโลยีสตาร์ทอัพ หรือธุรกิจขั้นเริ่มต้นด้านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ซึ่งอาจยังมีความเสี่ยงมากขึ้น โอกาสที่จะสำเร็จนั้นพอมิ แต่อาจจะไม่ถึง 10% ดังนั้น สิ่งที่จะป้องกันผู้ลงทุนในสถานการณ์ที่อยากเสี่ยงดีที่สุสุดคือ ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า เรากำลังจะลงทุนกับอะไร โอกาสที่จะได้ตอบแทนคืออะไร ความเสี่ยงทั้งหมดมีอะไรบ้างและเราทำได้หรือไม่ครับ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยโทรมาสอบถาม ก.ล.ต. ได้ที่ Help Center โทร. 1207 ครับ
